

## ประวัติของคำขวัญโรตารี



อาร์เธอร์ เฟรดเดอริก เซลตอน ผู้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่ประจำปีของโรตารีสากล อันเป็นแรงบันดาลใจของคำขวัญที่สองของโรตารี — ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุด คือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีที่สุด (One Profits Most Who Serves Best)

คำขวัญทางการของโรตารี บริการเหนือตนเอง และ ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุด คือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีที่สุด มีประวัติย้อนหลังไปถึงสมัยแรกเริ่มขององค์กร

ในปี ค.ศ.1911 ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุด คือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีที่สุด (He Profits Most Who Serves Best) ได้รับการยอมรับให้เป็นคำขวัญของโรตารีที่การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของสมาคมนานาชาติแห่งสโมสรโรตารีในอเมริกา ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน คำขวัญนี้มาจากสุนทรพจน์ของโรแทเรียนอาร์เธอร์ เฟรดเดอริก เซลตอน ซึ่งกล่าวในการประชุมใหญ่ครั้งแรกที่เมืองชิคาโก ในปีก่อนหน้านั้น เซลตอนประกาศว่า “มีเพียงศาสตร์แห่งการปฏิบัติแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องเท่านั้นที่ให้ผลดี ธุรกิจก็คือศาสตร์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุดคือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่มิตรสหายของเขาได้ดีที่สุด”

การประชุมใหญ่ที่พอร์ตแลนด์นั้นยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คำขวัญที่ว่า *การบริการเหนือตนเอง (Service Above Self)* อีกด้วย ในระหว่างการล่องเรือในแม่น้ำโคลัมเบียในช่วงของการประชุมนั้นเอง เบน คอลลินส์ ซึ่งเป็นนายกสโมสรโรตารีมินิอาโพลิส รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา ได้พูดคุยกับโรแทเรียน เจ.อี. ฟินแคมแห่งซีแอตเทิล เกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการก่อตั้งสโมสรโรตารีและได้เสนอหลักการที่สโมสรของเขาใช้ นั่นคือการบำเพ็ญประโยชน์ มิใช่ทำเพื่อตนเอง (Service, Not Self) ฟินแคมได้เชิญ พอล พี แฮร์ริส ซึ่งอยู่ในเรือลำเดียวกันนี้เข้าร่วมวงสนทนา แฮร์ริสได้ขอให้คอลลินส์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่ และวลีที่ว่า การบำเพ็ญประโยชน์ มิใช่ทำเพื่อตนเอง ก็ได้รับความสนใจอย่างมากมาย

ในการประชุมใหญ่ปี 1950 ที่เมืองดีทรอยต์ ได้มีการปรับเปลี่ยนคำขวัญทั้งสองเล็กน้อย และได้รับมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการให้เป็นคำขวัญทางการของโรตารี นั่นคือ *ผู้ที่ได้กุศลสูงสุด คือผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สุด* และ *การบริการเหนือตนเอง* ในปี 1989 สภานิติบัญญัติของโรตารีได้กำหนดให้ *การบริการเหนือตนเอง (Service Above Self)* เป็นคำขวัญหลักของโรตารี เพราะเป็นการสื่อถึงปรัชญาของการบำเพ็ญประโยชน์เยี่ยงอาสาสมัครที่ไม่เห็นแก่ตัวได้ดีที่สุด สภานิติบัญญัติปี 2004 ได้เปลี่ยนคำพูดใหม่เป็น *พวกเขาที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือผู้* *ที่บำเพ็ญประโยชน์ที่สุด (They Profit Most Who Serves Best)* และสภานิติบัญญัติปี 2010 ได้เปลี่ยนกลับมาเป็น *ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุด คือผู้* *ที่บำเพ็ญประโยชน์ที่สุด (One Profits Most Who Serves Best)*

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

พฤษภาคม 2557